

# ชาวน้ำดำไว้วางใจผลกระทบระวางท่อ

- โครงการสร้างเกาะกลาง-ขยายถนน
- ทล.ย่าทำให้ฟรี-คาดเข้าใจไม่ตรงกัน

ชาวบ้านใหม่คำ หมู่ 14 และบ้านดงสว่าง หมู่ 5 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ติดถนนสายกาฬสินธุ์-กมลาไสย นำโดย นางวิจิตรา บุญรัตน์ ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการก่อสร้างเกาะกลาง และขยายถนนของสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวเป็นโครงการที่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ทำประชาคมกับผู้ได้รับผลกระทบก่อนก่อสร้าง และไม่ก่อสร้างท่อระบายน้ำควบคู่กันไป ซึ่งเพิ่มภาระให้ชาวบ้านต้องซื้อท่อมาวางเอง เนื่องจากเกรงจะเกิดน้ำท่วมที่พังกาศัยในช่วงฤดูฝนนี้ ขณะที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครัวเรือนละ 15,000-30,000 บาท

นางวิจิตรา กล่าวว่า ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านใหม่คำ บ้านดงสว่าง และบ้านกลางดง ที่มีบ้านเรือนติดถนนสายดังกล่าวกว่า 300 ครัวเรือน กำลังเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน และขยายถนนของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดยทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าเป็นโครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ แต่ยังไม่มีการสร้างทางระบายน้ำ หรือบ่อพัก และให้ชาวบ้านซื้อท่อมาวางเอง โดยชาวบ้านต้องเสียค่าขออนุญาตวางท่อน้ำเข้าบ้านตนเองหลังละ 5,000 บาท

“ชาวบ้านไม่ได้คัดค้านการก่อสร้าง หรือขัดขวาง

ความเจริญ โครงการสร้างในเขตทางหลวง แต่โครงการยังไม่สมบูรณ์ เพราะไม่สร้างทางระบายน้ำ และยังไม่ทำประชาคมกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เป็นการมัดมือชก ทำให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบาดมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการซื้อท่อมาวางเอง มีค่าช่างเฉลี่ยรายละ 15,000-30,000 บาท ออกให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชะลอการก่อสร้างไปจนกว่าโครงการจะสมบูรณ์ และทำประชาคมกับผู้ได้รับผลกระทบด้วย”

นางดวงตา พายุพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างเกาะกลางถนน และขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง ฝั่งละ 2.5 เมตร ตั้งแต่บ้านกลางดงไปจนถึงบ้านใหม่คำ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร งบประมาณกว่า 22 ล้านบาท เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน แต่โครงการยังไม่วางท่อระบายน้ำ หรือทางเดินเท้า เนื่องจากงบประมาณเพียงพอ ส่วนกรณีให้เจ้าของบ้านซื้อท่อมาวางนั้นเป็นระเบียบขั้นตอนของทางราชการ เพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ทางราชการไม่สามารถซื้อท่อให้ได้ ยกเว้นบริเวณหน้าวัดและโรงเรียน แต่จะช่วยวางท่อให้ กรณีชาวบ้านระบุว่าต้องจ่ายค่าขออนุญาตวางท่อเป็นทางเข้าบ้านหลังละ 5,000 บาทนั้น ยืนยันว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ คาดว่าอาจเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนของช่างควบคุมงานและผู้รับเหมาและชาวบ้าน ซึ่งจะตรวจสอบต่อไป